

Số: 1959 /TTDVVL-XKLD

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 8 năm 2018

V/v tăng cường vận động, khuyến nhủ
LĐ thực hiện tốt hợp đồng làm việc tại Nhật Bản
và về nước đúng hạn

Kính gửi: Quý phụ huynh thực tập sinh.....

Lời đầu tiên, Ban giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp trân trọng cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng, gửi gắm con em tham gia xuất khẩu lao động (XKLD) thị trường Nhật Bản thông qua Trung tâm theo chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thời gian qua, công tác XKLD được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, theo báo cáo của các Công ty XKLD, doanh nghiệp nước ngoài về tình trạng lao động hết hạn hợp đồng bỏ trốn tại sân bay, không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp, ra ngoài làm việc ảnh hưởng đến công tác XKLD của tỉnh trong thời gian tới.

Nhật Bản là quốc gia phát triển, có nền văn hóa đa dạng, lao động Việt Nam làm việc tại Nhật thường có các kỳ nghỉ lễ kéo dài để giao lưu, trải nghiệm, gặp gỡ bạn bè và tiếp xúc với nhiều người, đây cũng là cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng tiếp cận, những lao động đã bỏ trốn, vi phạm pháp luật lôi kéo các em phá vỡ hợp đồng, bỏ trốn ra ngoài làm việc với hứa hẹn sẽ giới thiệu việc làm lương cao, công việc nhẹ nhàng. Nhưng thực tế khi lao động trốn ra ngoài cư trú bất hợp pháp phải đối mặt với nhiều rủi ro, cuộc sống chui lủi nơi xứ người không hề đơn giản nhiều cạm bẫy, nguy hiểm, thậm chí có người bị mất mạng vì cư trú bất hợp pháp, không được đảm bảo quyền lợi, bình đẳng về an sinh, thành quả lao động.

Trong thời gian qua, truyền thông Nhật Bản có đưa tin về các vụ bắt giữ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Nhật, hình ảnh lực lượng các cơ quan chức năng vào tận các công trường, nhà máy, nơi ở bắt giữ người nước ngoài đang cư trú và làm việc trái phép là lời nhắc nhở, cảnh báo.

Việc người lao động tự ý phá vỡ hợp đồng, trốn ra ngoài sinh sống và làm việc bất hợp pháp, bị đưa về nước trước thời hạn sẽ thiệt hại nhiều thứ, trước mắt là bản thân người lao động mất cơ hội việc làm, gia đình gặp khó khăn do vay tiền nợ ngân hàng cho con em đi làm việc không hiệu quả, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng lao động Việt Nam nói chung, lao động Đồng Tháp nói riêng, nguy cơ đánh mất thị trường lao động ngoài nước.

Qua đó, Trung tâm có lời khuyên gửi đến quý phụ huynh, phải thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, động viên con em chăm chỉ làm việc, chấp hành tốt nội quy nhà máy, cũng như pháp luật nước sở tại. Đồng thời giữ vững lập trường, quyết không để kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo bỏ trốn khỏi chỗ làm, sống và cư trú bất hợp pháp nhằm đảm bảo an toàn và không đánh mất quyền lợi của bản thân. Góp phần thực hiện thắng lợi công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp.

Kính chúc Quý phụ huynh nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn được mùa bội thu, cuộc sống ổn định và tràn đầy niềm vui.

Chào thân ái!

GIÁM ĐỐC *ms*



ms
Nguyễn Thị Minh Tuyết